

**BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN
BCĐ NĂM TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ DLXH;
TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO
DỰ THẢO VĂN KIẾN ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2025

Số 83 - KH/BTGDVTW-BCĐ

KẾ HOẠCH

Triển khai năm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Thông báo Kết luận số 48-TB/TW, ngày 02/12/2024 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Kế hoạch số 01-KH/TBTCVP, ngày 02/5/2024 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV về tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Kết luận số 01-KL/TBTCVP, ngày 03/5/2024 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Kết luận số 02-KL/TBTCVP, ngày 22/4/2025 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng về việc điều chỉnh phân công một số nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai năm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, đề “ý

Đảng” hợp “lòng dân”, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

- Thông qua việc nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, tập hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực; phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và đất nước. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Chắt lọc, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết đối với Đảng, đất nước.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN

1. Nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo dõi, điều tra, nắm tình hình, tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân và dư luận xã hội trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình Nhân dân và dư luận xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Báo cáo tổng hợp tình hình Nhân dân, dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương qua Vụ Nghiên cứu – Dư luận xã hội, theo tiến độ như sau:

- Báo cáo tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ xã, phường, đặc khu: hoàn thành trước ngày **02/9/2025**.

- Báo cáo tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương: hoàn thành trước ngày **31/10/2025**.

- Báo cáo tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

+ Báo cáo trước Đại hội: hoàn thành trước ngày **22/12/2025**;

+ Báo cáo sau Đại hội: hoàn thành sau **07 ngày** kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2. Tổ chức công bố dự thảo các văn kiện; lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

2.1. Tổ chức công bố dự thảo các văn kiện

a. Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gồm:

- Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

b. Thời gian công bố: Từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/11/2025.

c. Hình thức công bố

- Trên các phương tiện thông tin đại chúng

+ Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Hà Nội mới, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Hình thức: đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

+ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân, đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tổ chức giới thiệu những nội dung chính của dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong chương trình thời sự hàng ngày.

+ Báo của các đảng bộ tỉnh uỷ, thành uỷ, báo của các tổ chức chính trị - xã hội: đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong các số liên tiếp sau khi các cơ quan báo chí Trung ương đăng toàn văn; đồng thời có các bài giới thiệu nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện.

+ Đối với báo, tạp chí ngành, hội quần chúng: tổ chức đăng toàn văn, tóm tắt hoặc trích đăng những nội dung của dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình.

+ Các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố: đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng liên quan cơ quan, đơn vị mình.

- *Thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị*

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức hội nghị, sinh hoạt thường kỳ công bố, giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

+ Các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2.2. Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

a. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện

- *Đối tượng lấy ý kiến:* cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

- *Thời gian lấy ý kiến:* tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tiến hành sau khi dự thảo các văn kiện được công bố đến ngày 15/11/2025.

- *Hình thức lấy ý kiến*

+ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

+ Thông qua ứng dụng VNeID.

+ Thông qua hệ thống thư, báo: cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thể gửi thư góp ý tới cấp ủy đảng các cấp, các cơ quan báo chí của Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

b. Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

- Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống ngành dọc và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (qua Vụ Đoàn thể Nhân dân) trước ngày 16/11/2025.

- Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua báo chí, thư và ứng dụng VNeID

+ Đảng ủy các xã, phường, đặc khu

Cấp ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gửi về tỉnh ủy, thành ủy (qua ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, thành ủy).

+ Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến góp ý từ cấp ủy cơ sở; xây dựng báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (qua Vụ địa phương 1, 2, 3)¹ trước ngày 16/11/2025.

Cơ quan báo chí địa phương tổ chức tiếp nhận thư góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (qua Vụ Báo chí – Xuất bản) trước ngày 16/11/2025.

+ Các ban, bộ, ngành Trung ương

Đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến Nhân dân như sau:

(1) Các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp nhận ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua thư gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị, gửi tới các đồng chí Lãnh đạo

¹ Các địa phương gửi báo cáo về Vụ Địa phương 1: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Các địa phương gửi báo cáo về Vụ Địa phương 2: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Các địa phương báo cáo về Vụ Địa phương 3: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Đảng, Nhà nước; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (*qua Vụ Tuyên truyền*) trước ngày 16/11/2025.

(2) Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương tiếp nhận, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ qua thư gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (*qua Vụ Dân chủ và cơ quan Nhà nước*) trước ngày 16/11/2025.

(3) Các bộ, ngành tiếp nhận thư góp ý kiến gửi trực tiếp đến cơ quan, đơn vị và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành; tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua thư, gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (*qua Vụ Dân chủ và các cơ quan Nhà nước*) trước ngày 16/11/2025.

(4) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (*qua Vụ Tuyên truyền*) trước ngày 16/11/2025.

(5) Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp nhận thư góp ý của người Việt Nam ở nước ngoài đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (*qua Vụ Thông tin – Đối ngoại*) trước ngày 16/11/2025.

(6) Các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức tiếp nhận thư góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (*qua Vụ Báo chí – xuất bản*) trước ngày 16/11/2025.

(7) Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (thông qua tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; qua ứng dụng VNeID, trên báo chí và thư) gửi về Văn phòng Trung ương Đảng, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, chủ trì theo dõi, điều tra, nắm bắt, tổng hợp tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Chủ trì tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc công bố dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu hình thức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua ứng dụng VNeID.

2. Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

- Hướng dẫn, tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hệ thống ngành dọc.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học và kiều bào ở nước ngoài tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

3. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Tập trung cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện; đồng thời thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

4. Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặn lọc các trang web có nội dung xấu độc trên mạng xã hội và các tin nhắn chứa thông tin độc hại; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đảm bảo an toàn thông tin cho Website Đại hội.

5. Đảng uỷ Bộ Ngoại giao

- Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lấy ý kiến góp ý của người Việt Nam ở nước ngoài đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng các hình thức phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đánh giá, tổng kết dư luận quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

6. Các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của Trung ương và địa phương

- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề "*Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng*" để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải những ý kiến góp ý trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực.

- Lãnh đạo các cơ quan, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò và chịu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, đăng, phát tin, bài, phóng sự liên quan tới nội dung thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuyệt đối không đưa những thông tin thiếu định hướng, có tính chất xuyên tạc, kích động.

7. Ban tuyên giáo và dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương theo Kế hoạch.

- Tham mưu cấp ủy hướng dẫn việc công bố, thảo luận, tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của địa phương tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ, cần thông tin, đề nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (qua Vụ Nghiên cứu – Dư luận xã hội). Đầu mối liên hệ:

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Nghiên cứu – Dự luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, số 6C, Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội.

Email: vncdlxh@btgdvtw.dcs.vn; ĐTCQ: 08044985, DD: 0915.666.186

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (đề b/c),
- Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV (đề b/c),
- Các ban đảng Trung ương,
- Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đảng ủy các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Quân ủy Trung ương,
- Các văn phòng: Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
- Đảng ủy Bộ Ngoại giao,
- Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- BTG&DV các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo,
- Các báo, đài Trung ương,
- Các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,
- Vụ Nghiên cứu – Dự luận xã hội (10),
- Lưu HCTĐKT.

**TRƯỞNG BAN
TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG**
kiêm
TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO



Nguyễn Trọng Nghĩa